

รายงานการประชุม/อบรม

ชื่อกิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายศุภชัย มุลศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมดำเนินการ (ตามแบบลงลายมือชื่อ) จำนวน ๒๓ คน

เริ่มอบรมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายภูวนารถ ลีประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ได้กล่าวทักทายเครือข่ายที่เข้าประชุม/อบรม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม/อบรม การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐของหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เจ้าหน้าที่ของเรามีความรู้ในเรื่องจริยธรรมและการรักษาวินัยตลอดจนป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

จากนั้นเป็นการให้ความรู้โดยการรับชมวิดีโอ การเสริมสร้างวินัยของสำนักงาน ก.พ. วัตถุประสงค์เพื่อนำเขาสูบทเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ตัวอย่างการประพฤติตนของข้าราชการ การรักษา วินัย หลังจบวิดีโอที่ตนดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการตั้งคำถามและสมมติตนเองเป็นตัวละคร เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ ผลเสียของการถูกดำเนินการทางวินัยและวิธีการร้องเรียนให้เป็นข้าราชการที่ดี ผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมและตอบคำถามรวมถึงเสนอวิธีการปฏิบัติตัวเป็นข้าราชการที่ดี หัวข้อความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ การอุทธรณ์ ร้องทุกข์เป็นการให้ความรู้ตามเนื้อหา ของ สำนักงาน ก.พ. ใน

หมวด ๖ วินัยและการรักษา ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติการลงโทษทางวินัย ๕ สถาน กระบวนการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงตามข้อเท็จจริงสภาพปัญหา เจตนาของผู้กระทำความเสียหายของทางราชการ การอุทธรณ์กรณีถูกลงโทษทางวินัยและการร้องทุกข์เมื่อได้รับความไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา โดยการให้ความรู้ไขว้วิธีการยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและกรณีการกระทำความผิดและมีการลงโทษตามแนวทางของ สำนักงาน ก.พ. มีการสอบถามในระหว่างการเรียนรู้และสอบถาม ทบทวนความเข้าใจผู้รับการอบรม ไซเทคนิคการสื่อสาร ๒ ทาง

หัวข้อ ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน บรรยายตาม กฎหมาย ปปช. เน้นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยยกกรณีตัวอย่างที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานในสายงานสาธารณสุขเช่น การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจากรานที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งในฐานะคู่สมรสและเครือญาติ เป็นต้น


หัวข้อความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต การรับสินบน การรับของขวัญ นำประกาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมาเป็นแนวทางการอบรมโดยแจกแจงตามหัวข้อตั้งแต่การป้องกันการทุจริตการประกาศเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต การไม่ประพฤติตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ การให้และรับสินบนไม่ว่าจะเป็นการขอเลื่อนระดับการพิจารณาความดีความชอบหรือคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงานในองค์กร ขอห้ามในการรับของขวัญที่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓ พันบาท หากเกินจำนวนต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือปฏิเสธไม่ยอมรับ

ท่ายการอบรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นและวิทยากรตอบข้อซักถามใน
ประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความสงสัย

ปิดการอบรมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายศุภจักร มุลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายกวนารถ ลิ้มประเสริฐ)
สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่